



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 147 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2558

ช่วงวันที่ 20-24 เมษายน 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- BOI เผยมูลค่าส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี 58 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5 เท่า
- สศก. เผยดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตเกษตร มี.ค. ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
- คลังเผยงบลงทุนปีงบ 58 เบิกจ่ายได้เพียง 34%
- แบงก์รัฐอัดฉีดสินเชื่อกระตุ้นศก. “ออมสิน” แซมป์อหุ้มติมากที่สุด 1.38 แสนล้าน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558) บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว 793 โครงการ เงินลงทุนรวม 217,560 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าการอนุมัติโครงการลงทุนช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 5 เท่า (โดยช่วง 3 เดือนแรกปี 2557 มีมูลค่าโครงการ 34,650 ล้านบาท) โดยกิจการที่ได้รับการอนุมัติในช่วงไตรมาสแรก ได้แก่ กลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค เงินลงทุน 60,570 ล้านบาท อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เงินลงทุน 56,130 ล้านบาท เคมีภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ เงินลงทุน 35,850 ล้านบาท กิจการผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เงินลงทุน 29,880 ล้านบาท เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เงินลงทุน 19,790 ล้านบาท อุตสาหกรรมเบา เงินลงทุน 10,120 ล้านบาท และกิจการกลุ่มแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน เงินลงทุน 5,210 ล้านบาท จากมูลค่าการอนุมัติโครงการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในการลงทุนในระยะต่อไป เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเข้มแข็งและมีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้น สถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในระยะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2558 ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.64 ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 12.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยด้านราคาสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วนสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในด้านของผลผลิตสินค้าเกษตรสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน หอมแดง กระเทียม และปาล์มน้ำมัน โดยคาดว่าในเดือนเมษายน 2558 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม ส่วนดัชนีผลผลิตจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมมาตรการเพื่อรองรับกับหากเกิดสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรลดลง

กระทรวงการคลังเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วจำนวน 1.43 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.8 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดทั้งปี 2.575 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1.28 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.4 จากวงเงินงบประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท และงบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1.52 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.9 จากวงเงินงบประมาณ 4.49 แสนล้านบาท ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐถือเป็นปัจจัยที่ทั้งภาครัฐและเอกชนคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ โดยปัจจุบันการเบิกจ่ายในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.8 สำหรับงบลงทุนแม้การเบิกจ่ายในภาพรวมจะล่าช้าแต่ก็ถือว่าขยายตัวค่อนข้างมากจากไตรมาสก่อนที่เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 9.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9 ในไตรมาสนี้ เนื่องจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐที่ออกมาในช่วงก่อน 6 แบงก์รัฐ ประกอบด้วยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์



การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย เร่งปล่อยสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ไตรมาสแรกทะลุเป้า 1.9 แสนล้านบาท โดยธนาคารออมสินมียอดอนุมัติสูงสุดถึง 1.38 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของเป้าหมายการอนุมัติสินเชื่อทั้งปีที่ตั้งไว้ 1.12 ล้านล้านบาท การที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านธนาคารเฉพาะกิจก็นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น แต่ภาครัฐเองควรมีระบบติดตามการใช้จ่ายเม็ดเงินดังกล่าวว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือน และปัญหา NPL ที่จะตามมาหากผู้กู้ไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้ที่ตีพอ

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐฯ เม.ย. ปรับตัวลดลง
- ภาคการผลิตยูโรโซน เม.ย. ปรับตัวลดลง
- ภาคการผลิตจีน เม.ย. ลดลงต่ำสุดในรอบ 12 เดือน
- จีนปรับลดอัตราส่วน RRR ลงร้อยละ 1
- ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในเยเมน

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ เดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 54.2 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 55.7 ซึ่งการปรับลดลงครั้งนี้สวนทางกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขดัชนียังคงอยู่เหนือระดับที่ 50.0 ซึ่งแสดงถึงภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังสามารถขยายตัวได้ ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซน Markit Economics รายงานดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 53.5 จากระดับ 54.0 ในเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะดัชนีจะปรับตัวลดลงแต่ยังสูงกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตยังคงมีการขยายตัว สำหรับดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือนเมษายนที่จัดทำโดย HSBC ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 49.2 จากระดับ 49.6 ในเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 12 เดือน และต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อน นอกจากนี้ธนาคารกลางจีนยังได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงอีกร้อยละ 1.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 18.5 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ถือเป็น การปรับลดอัตราส่วน RRR เป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ หลังจากที่ได้ปรับลดไปแล้วร้อยละ 0.5 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากการปฏิรูปประเทศ

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 59.89 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้ง หลังซาอุดีอาระเบียและกองกำลังพันธมิตรเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ต่อกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน แม้ว่าซาอุดีอาระเบียประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะยุติการโจมตีทางอากาศในเยเมน นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณอุปสงค์น้ำมันดิบโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานน้ำมันในสหรัฐฯ ปรับลดลงจากการปรับลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนขุดเจาะและผลิตน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558)

- สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เดือนมีนาคม 2558 (27 เมษายน 2558)
- ประเมินการครั้งแรก จีดีพี ไตรมาสที่ 1/2558 ของสหรัฐฯ